



ด่วนมาก

ที่ มท 0309.1/ว 36

สำนักทะเบียนกลาง

ถนนล้าลูกกา ปท 12150

29 มิถุนายน 2547

เรื่อง การแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางและการปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 5 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547
2. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว 21 ลงวันที่ 1 เมษายน 2547

ตามที่ได้แจ้งให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง โดยปิดประกาศบัญชีรายชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางเพื่อให้ประชาชนติดต่อขอดำเนินการภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 จากนั้นให้รายงานผลไปยังสำนักทะเบียนกลางเพื่อจำหน่ายรายการบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และจัดพิมพ์บัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่เหลือจากการจำหน่ายแล้วส่งให้สำนักทะเบียนแต่ละแห่งใช้เป็นหลักฐาน ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงหมายเลข 1 และให้จัดพิมพ์หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านแต่ละหลังส่งให้เจ้าบ้านตรวจความถูกต้องเพื่อปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎรให้ตรงตามความเป็นจริง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงหมายเลข 2 นั้น

สำนักทะเบียนกลาง ขอชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง และการปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎรเพิ่มเติม ดังนี้

1. บัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่จะจัดพิมพ์ส่งให้สำนักทะเบียนต่าง ๆ ภายหลังจากการจำหน่ายรายการบุคคลแล้ว จะประกอบด้วยรายการบุคคลสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นรายการบุคคลที่ติดต่อแจ้งเหตุความจำเป็นที่ยังไม่อาจแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางได้ตามรายชื่อที่สำนักทะเบียนรายงาน และกลุ่มที่สองเป็นรายการบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นมา

2. ภายหลังจากที่สำนักทะเบียนกลางได้จำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลางแล้ว (ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลฯ จะไม่ปรากฏรายการของบุคคลดังกล่าว) หากปรากฏว่ามีบุคคลที่ถูกจำหน่ายรายการติดต่อขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ให้นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลที่แจ้งย้ายกับบัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางชุดที่ปิดประกาศหรือชุดที่นายทะเบียนใช้ปฏิบัติงาน พร้อมตรวจสอบหลักฐานเอกสารของผู้แจ้ง (ถ้ามี) หรือบันทึกถ้อยคำผู้แจ้งเพื่อยืนยันตัวบุคคลไว้เป็นหลักฐาน หากเชื่อได้ว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่ถูกจำหน่ายจริง ให้นายทะเบียนทำเรื่องรายงานไปยังสำนักทะเบียนกลางโดยตรงเพื่อคืนรายการ

บุคคลดังกล่าว...

บุคคลดังกล่าวให้กับสำนักทะเบียนตามเดิม จากนั้นจึงดำเนินการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางได้ ทั้งนี้ห้ามมิให้ใช้วิธีการเพิ่มชื่อโดยกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้ใหม่โดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นแต่จะต้องแจ้งขอความเห็นชอบจากสำนักทะเบียนกลางก่อน

3. ด้วยปรากฏว่ามีสำนักทะเบียนบางแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าในระหว่างดำเนินการโครงการปรับปรุงและจำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลาง ห้ามมิให้มีการแจ้งย้ายบุคคลเข้าไปในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน จนกว่าสำนักทะเบียนกลางจะจัดพิมพ์บัญชีรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่เหลือจากการจำหน่ายส่งให้แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง นายทะเบียนสามารถดำเนินการรับแจ้งย้ายบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านกลางได้ตามกฎหมายและระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ กำหนด

4. เนื่องจากสำนักทะเบียนบางแห่งมีปัญหากระดาดต่อเนื่องสำหรับใช้พิมพ์หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่อ้างถึงหมายเลข 2 ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (30 มิถุนายน 2547) จึงให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิมออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และให้รายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ตามแบบรายงานที่แจ้งไว้แล้วตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 30 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชัย ศรีสารคาม)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร 0-2791-7316

โทรสาร 0-2791-7338